

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

**1. เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา :** ที่ประชุมมีข้อสังเกตกรณีสถาบันอุดมศึกษา 18 แห่ง รายงานผลการจัดตั้งส่วนงานภายใน ได้แก่ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเสนอการจัดตั้งส่วนงานภายในมานั้น เห็นว่าบางหน่วยงานมีระดับต่ำกว่าคณะ อาทิ ส่วนงานสถานบัณฑิตศึกษา โรงเรียนสาธิต และบางหน่วยงานมีลักษณะเป็นการจัดตั้งชั่วคราว เช่น สำนักงานโครงการ... เป็นต้น ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรให้ตรวจสอบการเสนอจัดตั้งหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกรณีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้น จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และงบประมาณที่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รายงานผลต่อ กกอ. อีกครั้ง ทั้งนี้ ควรจะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่ชัดเจน

**2. การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา:** ที่ประชุมรับทราบกระบวนการดูแลคุณภาพที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสภาการพยาบาล และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยสถาบันการศึกษาจะต้องเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบแล้วให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเปิด รับนักศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรับทราบหลักสูตรฉบับที่สภาการพยาบาลประทับตราอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ สภาการพยาบาลสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาการรับรองสถาบันและไม่รับพิจารณาหลักสูตร หากสถาบันการศึกษาเปิดรับนักศึกษาก่อน

สภาการพยาบาลได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคใน [www.tnc.or.th](http://www.tnc.or.th) และสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำบัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ให้สาธารณชนเข้าไปตรวจสอบเพื่อการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน

**3. เรื่อง แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ :** ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนมาก ที่ นร 0506/8263 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 โดยสรุปดังนี้



1. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและการจัดระบบความสัมพันธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม

1.2 หลักการประเมินผลและจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา : สถาบันอุดมศึกษาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน/คำรับรองการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา และจัดให้มีระบบประเมินมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน โดยผลการประเมินระดับสถาบันจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงบประมาณจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลและจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา และทดลองดำเนินการตามแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเป็นระยะเวลา 2-3 ปี จากนั้นให้มีการประเมินเพื่อขยายผลการดำเนินการไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการต่อไป

2. กรณีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นกรอบของอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรในกรณีที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น หากสำนักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นควรจะต้องจัดสรรเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใด ก็ควรถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม โดยที่รัฐอาจมีข้อจำกัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถจัดสรรให้เต็มจำนวนได้ หากต้องใช้วิธีทยอยจ่ายควรขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เงินรายได้หรือเงินอื่นที่มีอยู่ใช้จ่ายไปก่อน แล้วจัดสรรงบประมาณคืนให้ครบจำนวนในภายหลัง จึงขอให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นดังกล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

**4. เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขอรับรองวิทยฐานะเพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญา** ตามมาตรา 54 มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบดังนี้

1) ให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

2) ให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552



**5. เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันหรือกลุ่มสาขาที่มีผลการประเมินไม่รับรอง/รอพินิจ จาก สมศ. : ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการดำเนินการดังนี้**

1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดังกล่าวควบคู่ไปกับการติดตามประเมินผล โดยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนก่อน

2) ให้ใช้เอกสารหนังสือสำคัญที่ออกโดย สมศ. กรณีที่ใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องใดๆ รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชาจาก สมศ. แล้ว

**6. เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา/สาขาวิชาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามภารกิจ : ที่ประชุมมีความเห็นว่าในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ นอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น กกอ./สกอ. ซึ่งมีหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพตามกฎหมาย ควรจะต้องมีการบริหารจัดการโดยเร็วในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่เป็นผลกระทบของประเทศชาติต่อไป**

